

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วัน พุธ ที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๓ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) จำนวน ๒๕๓,๖๗๖,๗๒๐ บาท ซึ่งเพิ่มจากปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔,๓๘๔,๑๗๐ บาท คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๗๖ ประกอบด้วย

๑. งบบุคลากร	๓๖,๘๘๒,๒๐๐ บาท
๒. งบดำเนินงาน	๘๓,๒๕๓,๘๕๐ บาท
๓. งบลงทุน	๑๖,๔๘๗,๓๘๐ บาท
๔. งบเงินอุดหนุน	๒๓,๐๑๗,๘๐๐ บาท
๕. งบรายจ่ายอื่น	๓๔,๘๔๖,๐๕๐ บาท
๖. งบกลางคณะ	๑๒,๕๑๑,๗๘๐ บาท
๗. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	๓๖,๕๗๗,๕๖๐ บาท

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับและจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรอง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

รายละเอียดตั้งเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เล่มสีฟ้า) ที่เสนอมาพร้อมนี้ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอธิบายถึงที่มาของประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประกอบ PowerPoint เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวชมเชยในการจัดทำเอกสาร รวมทั้งการนำเสนอทำได้ดีมาก และให้ข้อสังเกตว่าเพิ่มเติมดังนี้

๑. จากเอกสารจะพบว่ารายได้ที่มากจะมาจากการจัดการศึกษาภาคสมทบใน ๒ คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอให้คณะอื่น ๆ อาจจะต้องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ในแต่ละคณะว่ามีแนวทางที่จะพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้น และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะได้ช่วยเหลือหรือสนับสนุน ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งว่า ในบางคณะที่จัดการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทำให้ไม่สามารถขยายวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท คงจะต้องหาทางปรับแก้ได้อย่างไรบ้าง เพราะอาจารย์ในคณะเหล่านี้ล้วนมีความรู้ความสามารถซึ่งจะเห็นได้จากการที่

มหาวิทยาลัยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติที่ผ่านมาดำเนินการได้ดีมาก จะต้องพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างไรบ้าง เพื่อสามารถขยายเปิดการศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับอาจารย์ที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาเอก เพราะในระยะยาวการเปิดการสอนในหลักสูตรปริญญาโท มีใช่เป็นการเพิ่มรายได้เท่านั้น แต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะวิชาด้วย

๒. พิจารณาในด้านค่าใช้จ่ายแต่ละด้าน หากมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบดำเนินการได้นำจะเพิ่มในงบลงทุนในสิ่งของแต่ละคณะมีความจำเป็นต้องใช้ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

ในด้านงบประมาณเพื่อการวิจัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า งบประมาณด้านการวิจัยจะมาจาก ๓ แหล่ง คือ ๑. งบประมาณแผ่นดินที่แนวโน้มจะได้รับการจัดสรรลดลง ๒. งบประมาณเงินรายได้ ๓. งบประมาณจากภายนอก ซึ่งทุกหน่วยงานจะสร้างยุทธศาสตร์เพื่อให้แก่นักวิจัยของตนไปแข่งขันเพื่อให้ได้งบประมาณตัวนี้ ซึ่งจะเป็นครรชนีวัดความก้าวหน้าของการวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง สำหรับ มทร.พระนคร แบ่งการวิจัยเป็น ๒ ด้าน คือ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้ว แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่ามหาวิทยาลัยเติบโตมาจากเทคโนโลยี และเป็นที่พึ่งของสังคมในการที่จะพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยี เรื่องประดิษฐ์กรรม นวัตกรรม ดังนั้น ถ้าแยกงานวิจัยมาอีก ๑ ด้าน เพื่อแสดงให้เห็นว่างบประมาณเพื่อการวิจัยลงไปสู่ประดิษฐ์กรรม และนวัตกรรมอย่างแท้จริง เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายไปสู่ประดิษฐ์กรรม และบริหารสัดส่วนงานวิจัยทั้ง ๓ ตัวนี้ให้ดี จะช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้ดีในอนาคต

ผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งให้ข้อคิดเห็นเรื่องงานวิจัยว่า เมื่อพิจารณางบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยจะพบว่าไม่น้อย เพราะนอกจากการจัดสรรเงินรายได้เป็นงบวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยมีความพยายามจัดหางบวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมาเสริม เช่น จากกระทรวงต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการ ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้นั้น มหาวิทยาลัยจะต้องนำมาพัฒนามหาวิทยาลัย และต้องดูแลหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ไม่มีรายได้ เช่น หน่วยงานทางด้านระบบไอที และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เสนอแนวทางในการจัดกระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งกลุ่มบุคลากรที่ทำงานวิจัย และจัดระบบบุคลากรดูแลสนับสนุนกันระหว่างกลุ่มที่ทำงานวิจัยได้ กับกลุ่มที่เริ่มทำงานวิจัย จะทำให้การดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสร้างผลงานได้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ชี้แจงว่า ข้อเสนอในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งประเภทนักวิจัยเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ และนักวิจัยมืออาชีพ โดยจะนำนักวิจัยหน้าใหม่ไปเสริมในกลุ่มนักวิจัยมืออาชีพ เพื่อสร้างทีมนักวิจัยให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตามงานวิจัยที่ชัดเจน ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนต้องมีการรายงานผ่านระบบ IT และทุกไตรมาสจะมีคณะกรรมการเร่งรัดกำกับติดตาม ซึ่งจะติดตามเร่งรัดจากคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการส่วนกลางอีกชุดหนึ่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้มีโครงการวิจัยทั้งหมด

๑๓๑ โครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายว่า ถ้าเป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของ วช. มหาวิทยาลัยจะอนุมัติทุกโครงการถ้าไม่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยก็จะจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้



(นายเชาว์เลิศ ชวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย